

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ “TẾT TRONG TÔI – TET IN ME 2025”

Ngày 11/01/2025, chương trình “Tết trong tôi – Tet in me 2025” đã được tổ chức thành công rực rỡ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Đây là sự kiện thường niên do Khoa Quốc tế học phối hợp với Ban chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Quốc tế học tổ chức, nhằm tạo sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho sinh viên Việt Nam và lưu học sinh quốc tế.

Chương trình được thiết kế với mục đích kích lệ tinh thần học tập, nâng cao khả năng thực hành tiếng Việt cho lưu học sinh, đồng thời giúp sinh viên tăng thêm hiểu biết về văn hóa Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới. Sự kiện còn là cơ hội để sinh viên Việt Nam và lưu học sinh quốc tế giao lưu, trao đổi văn hóa, qua đó thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa sinh viên Việt Nam và lưu học sinh các nước.

Tham dự chương trình “Tết trong tôi – Tet in me 2025”, về phía Ban Giám hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, có PGS.TS Nguyễn Văn Long - Hiệu trưởng nhà trường. Về phía lãnh đạo các phòng, ban, có ThS.Huỳnh Lê Minh Châu – Phó trưởng phòng Đào tạo. Về phía Đoàn trường, có ThS.Trần Văn Thành – Bí thư Đoàn trường. Về phía Ban Chủ nhiệm khoa Khoa Quốc tế học, có TS.Lê Thị Phương Loan - Bí thư chi bộ, trưởng khoa và ThS.Trần Thị Ngọc Hoa – Phó Trưởng khoa. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự đông đảo của các lưu học sinh quốc tế đang học tập tại Khoa Quốc tế học cùng các sinh viên Việt Nam ngành Quốc tế học và Đông phương học.



PGS.TS Nguyễn Văn Long, ThS.Huỳnh Lê Minh Châu, ThS.Trần Văn Thành, TS.Lê Thị Phương Loan và ThS.Trần Thị Ngọc Hoa tham dự chương trình

“Tết trong tôi 2025” đã chào đón sự tham gia của 4 đội thi với các lưu học sinh đến từ các quốc gia khác nhau: Lào, Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc. Các đội đều thể hiện tinh thần hào hứng và sự chuẩn bị chu đáo qua từng phần thi, từ kiến thức về Tết Việt, thi ẩm thực đến các trò chơi dân gian.



Đội thi Trung Quốc



Đội thi Lào



Đội thi Mỹ



Đội thi Hàn Quốc

Phát biểu tại chương trình, TS.Lê Thị Phương Loan, Trưởng khoa Khoa Khoa Quốc tế học đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chương trình trong việc lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo môi trường học tập, giao lưu đa văn hóa cho các sinh viên.



TS. Lê Thị Phương Loan - Trưởng khoa Khoa Quốc tế học phát biểu tại chương trình

Phần thi kiến thức là phần mở đầu chương trình với 10 câu hỏi thú vị về phong tục Tết Việt dành cho các lưu học sinh của các đội thi. Các đội thi đã tranh tài sôi nổi, thể hiện sự am hiểu và tinh thần đồng đội cao.

Ngoài ra còn có các câu hỏi dành cho khán giả là các sinh viên Việt Nam về Tết của các quốc gia trên thế giới. Tất cả đều rất hào hứng trả lời để giành được những phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức.

Phần thi ẩm thực gây ấn tượng mạnh với khán giả khi các đội cùng nhau trình bày món nem rán của Việt Nam và trình bày các món ăn đặc trưng ngày Tết của quốc gia lưu học sinh. Những chiếc nem rán vàng giòn, những món ăn đặc sắc của các nước được trình bày đẹp mắt, kết hợp với phần thuyết trình đầy cảm xúc của các lưu học sinh trong trang phục truyền thống, đã mang đến một không gian văn hóa phong phú và đa dạng.



Lưu học sinh Trung Quốc thuyết trình về món ăn ngày Tết của nước mình



Lưu học sinh Lào thuyết trình về món ăn ngày Tết của nước mình



Lưu học sinh Mỹ thuyết trình về món ăn ngày Tết của nước mình



Lưu học sinh Hàn Quốc thuyết trình về món ăn ngày Tết của nước mình



Thi gói và chiên nem rán



*Ban giám khảo là các giảng viên Khoa Quốc tế học
chăm điểm phần thi ẩm thực của các đội thi*



Khán giả thưởng thức ẩm thực của các nước

Cùng với phần thi ẩm thực, các trò chơi dân gian như kéo co, banh đũa, bao bố tiếp sức đã diễn ra đầy hào hứng. Đặc biệt, phần nhảy sạp giao lưu nhận được sự hưởng

ứng nhiệt tình từ cả sinh viên Việt Nam và lưu học sinh quốc tế, tạo nên không khí náo nhiệt, rộn ràng.





Sinh viên hào hứng tham gia các trò chơi dân gian



*TS. Lê Thị Phương Loan – Trưởng khoa Khoa Quốc tế học
trao giải phân thi kiến thức về Tết Việt*



ThS. Lê Thị Phương Thanh – Giảng viên Khoa Quốc tế học trao giải phân thi ẩm thực



*ThS. Phan Thị Thanh Thủy – Giảng viên Khoa Quốc tế học trao giải
phần thi gói và chiên nem rán*



ThS. Võ Hà Chi – Giảng viên Khoa Quốc tế học trao giải phần thi trò chơi dân gian

Kết thúc chương trình, những tiếng cười, những ánh mắt rạng ngời niềm vui đã khẳng định sự thành công của “Tết trong tôi 2025”. Đây không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu mà còn là cầu nối đưa sinh viên đến gần hơn với sự đa dạng văn hóa, tình đoàn kết và tình bạn xuyên biên giới.



Chụp hình lưu niệm

Hẹn gặp lại các bạn ở “Tết trong tôi” 2026 với những điều thú vị và ý nghĩa hơn nữa!